

UBND TỈNH BẮC GIANG  
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-SCT

Bắc Giang, ngày tháng 12 năm 2020

## **BÁO CÁO**

**Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020, phương  
hướng nhiệm vụ công tác năm 2021**

### **Phần thứ nhất**

## **KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2020**

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước do dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của doanh nghiệp và đời sống nhân dân, đặc biệt là các ngành sản xuất, kinh doanh; sản xuất công nghiệp và các hoạt động dịch vụ gặp nhiều khó khăn; số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động, CNLĐ mất việc làm và nghỉ việc luân phiên tăng so với năm 2019. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của các đơn vị của Bộ Công Thương và một số bộ ngành Trung ương; sự cố gắng, chủ động của các doanh nghiệp; sự điều hành linh hoạt, tích cực, ứng phó kịp thời các tình huống của ngành Công Thương nên vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Giá trị xuất, nhập khẩu tăng so với cùng kỳ.

### **II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA**

#### **1. Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng**

Bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của Sở; cán bộ công chức cơ quan Sở Công Thương và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện tốt phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị. Năm 2020, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL, quy hoạch, đề án, kế hoạch đảm bảo chất lượng, thời gian đáp ứng tốt công tác quản lý nhà nước ngành Công Thương:

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 463/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND, ngày 31/7/2020 về việc điều chỉnh giai đoạn, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND, ngày 12/8/2020 về việc ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Xây dựng Phương án phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND, ngày 15/9/2020 thực hiện Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu của tỉnh Bắc Giang.

Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các Kế hoạch: Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021- 2025, Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch nâng cao năng lực xuất khẩu hàng hoá tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của các dự án đầu tư nước ngoài đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

## **2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương**

### *2.1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu*

- Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 263.803 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ, đạt 95,9% kế hoạch năm 2020.

- Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm ước đạt 10.450 triệu USD; tăng 10% so với kế hoạch.

- Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 ước đạt 9.950 triệu USD; tăng 8,2% so với kế hoạch.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ năm 2020 ước đạt 29.308 tỷ đồng, bằng 99,7% so cùng kỳ; đạt 89,4% so với kế hoạch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019 là do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 hai lần bùng phát ở nước ta, mặt khác do mức tiêu dùng trong dân cư của một số đối tượng lao động bị giảm thu nhập do dịch bệnh dẫn tới tiêu dùng giảm. Trong khi đó doanh thu dịch vụ giảm so với cùng kỳ năm 2019 do chính sách giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh dẫn tới doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú cũng như các dịch vụ khác giảm.

### *2.2. Công tác quản lý lĩnh vực công nghiệp*

Công tác quản lý nhà nước về CCN luôn được Sở Công Thương đặc biệt quan tâm: thường xuyên làm việc, trao đổi với UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Trực tiếp đ/c Giám đốc Sở đã đi kiểm tra và làm việc với UBND

huyện Hiệp Hòa và Công ty Cổ phần đầu tư ASIC chủ đầu tư CCN Đuan Bái về giải pháp làm đường trục chính cho CCN Đuan Bái và đường kết nối giữa CCN Đuan Bái với CCN Đuan Bái – Lương Phong 1 của Công ty Cổ phần đầu tư ASIC.

Công bố công khai Quyết định 7162/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang (điều chỉnh giai đoạn quy hoạch CCN Tiên Hưng và bổ sung quy hoạch CCN Lãng Cao) tại Cổng thông tin điện tử tỉnh và Website của Sở Công Thương đồng thời đề nghị UBND các huyện Lục Nam, Tân Yên công khai quy hoạch 02 CCN trên.

Tham mưu thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng 05 CCN: Jutech, Trung Sơn - Ninh Sơn, Lan Sơn 2, Tiên Hưng và Lãng Cao.

Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh mở rộng CCN Nghĩa Hòa; giải quyết đề nghị xin nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư KCN Thượng Lan, KCN - đô thị - dịch vụ Minh Đức - Ngọc Thiện, các CCN: Tiên Sơn, Đông Lỗ, Nghĩa Trung, Phương Sơn.

Nhằm đảm bảo nhu cầu điện cho sản xuất tại các khu, CNN, trong thời gian vừa qua Sở Công Thương đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản gửi Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Trên cơ sở đề nghị của tỉnh Bắc Giang, Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 390/BCT-ĐL ngày 17/01/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang, trong đó Bộ đã đồng ý bổ sung TBA 110kV Song Khê 2 và TBA 110kV Quang Châu 2; xây dựng mới 02 đường dây 110kV mạch kép, tiết diện dây dẫn 400 mm<sup>2</sup>.

### *2.3. Công tác QLNN về thương mại*

Triển khai thực hiện Chương trình bình ổn thị trường, giá cả trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Canh Tý, đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại chuẩn bị nguồn hàng ổn định dồi dào, bảo đảm cung - cầu cân đối, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân. Ngành Công Thương Bắc Giang đã nêu cao trách nhiệm, cố gắng nỗ lực để bảo đảm thị trường hàng hóa trong tỉnh đầy đủ, phong phú, giá cả tương đối ổn định, không xảy ra thiếu hàng, sốt giá, vi phạm an toàn thực phẩm.

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hạ tầng kho bãi logistics quốc tế thành phố Bắc Giang. Đến nay, các chủ đầu tư đang hoàn thiện thi công xây dựng hạng mục san nền; khởi công dự án, triển khai xây dựng tuyến đường nội bộ, trạm dừng nghỉ, tuyến đường nối với Quốc lộ 1. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với các ngành đơn đốc triển khai xây dựng hạ tầng kho bãi logistics quốc tế thành phố Bắc Giang đảm bảo tiến độ.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển nông sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh, giai đoạn 2020 - 2021. Trong năm 2020, Sở Công Thương đã thực hiện triển khai hỗ trợ cho 10 đơn vị với tổng kinh phí là 1.680

triệu đồng đầu tư máy móc, thiết bị, bao bì, nhãn mác và tem truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh.

Triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh. Sở Công Thương đã triển khai hỗ trợ cho 12 doanh nghiệp, hợp tác xã với tổng kinh phí là 1.725 triệu đồng cho các nội dung hỗ trợ bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc và tham gia các hội chợ, triển lãm.

#### 2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra

- *Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư:* Trong năm Sở Công Thương không có công dân nào đến trụ sở khiếu nại, tố cáo, 02 công dân đến phản ánh về lĩnh vực điện lực (đã chuyển phòng chuyên môn giải quyết xong). Tiếp nhận 03 đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo. Giám đốc Sở đã thực hiện lịch tiếp công dân các tháng theo quy định. Đến nay Sở đã thực hiện xác minh, trả lời đơn theo quy định.

- *Công tác thanh tra, kiểm tra:* Sở đã thực hiện 05 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch và 05 cuộc kiểm tra (trong đó có 02 cuộc kiểm tra theo chương trình, kế hoạch của Bộ Công Thương và 03 cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt).

Đến nay đã ban hành kết luận 03 cuộc thanh tra, các cuộc thanh tra kiểm tra còn lại đang trong giai đoạn thanh tra, kiểm tra nên chưa ban hành kết luận. Qua thanh tra, kiểm tra thực hiện xử phạt 10 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền 154,5 triệu đồng thu nộp NSNN.

Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 tập trung vào thanh tra, kiểm tra công tác chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực, hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong hoạt động hóa chất; an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, quyền phân phối hàng hóa bán lẻ của doanh nghiệp FDI.

#### 2.5. Hoạt động khuyến công

Hoạt động khuyến công đã có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhất là các cơ sở công nghiệp nông thôn. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả, giúp các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn mạnh dạn vay vốn để đầu tư công nghệ, thiết bị mới, sản xuất sản phẩm mới; giảm bớt khó khăn về đào tạo và tuyển dụng lao động; nâng cao năng lực quản lý; quảng bá hình ảnh, tiếp thị, tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh. Trong năm đã triển khai 03 đề án khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh với kinh phí hỗ trợ là 2.100 triệu đồng; 26 đề án khuyến công địa phương với kinh phí là 4.500 triệu đồng.

#### 2.6. Hoạt động Xúc tiến thương mại

Hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, chuyên biệt hơn, công tác xúc tiến đã hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng đến việc tiêu thụ vải thiều, ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các kịch bản tiêu thụ vải tương ứng với các mức độ kiểm soát dịch bệnh; tiến hành tổng hợp thời gian, sản lượng thu hoạch cho từng trà vải để phân bổ cho từng phân khúc thị trường tương ứng gắn với các kịch bản diễn biến của dịch bệnh Covid 19; xây dựng 03 phương án cụ thể để chủ động triển khai, sẵn sàng kích hoạt cả 03 kịch bản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sản xuất vải thiều tiêu thụ được sản phẩm, với phương châm đồng hành cùng nông dân trong sản xuất tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản khác của tỉnh.

Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công các Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Bắc Giang với Singapore, đặc biệt là Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 với 62 điểm cầu trong nước và 04 điểm cầu quốc tế, thu hút hơn 2.300 đại biểu, được phát trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang; chuyển tiếp trên các kênh sóng phát thanh, Truyền hình một số tỉnh, thành phố; các trang fanpage, các đường link của cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí; đây là hội nghị có quy mô và sức lan tỏa lớn nhất từ trước đến nay; là sự kiện hết sức đặc sắc, mang tính thương hiệu, biểu tượng riêng, thể hiện tính tiên phong, khác biệt của tỉnh Bắc Giang, tạo ra hình ảnh năng động của địa phương trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tại đây, tỉnh Bắc Giang đã nhận được quan tâm của Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc), các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh nông sản nói chung và vải thiều nói riêng cả trong và ngoài nước. Hội nghị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tham dự cất băng xuất hành “Đoàn xe vải thiều tiêu thụ tại thị trường trong nước và quốc tế”. Kết thúc Hội nghị tỉnh Bắc Giang được tỉnh Vân Nam đánh giá cao sự sáng tạo, linh hoạt về tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh khó khăn hiện nay, cho rằng thành công của Hội nghị có tác dụng dẫn dắt và hình mẫu để tỉnh Vân Nam và Bắc Giang triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp trong thời gian tới, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Vân Nam - Bắc Giang nói chung và tiêu thụ vải thiều nói riêng.

*2.7. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu (Ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

*Nhiệm vụ 1:* Đôn đốc các chủ đầu tư tập trung công tác xây dựng hạ tầng các CCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để thu hút đầu tư đảm bảo tiến độ hoàn thành theo quyết định phê duyệt; phối hợp với các ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của chủ đầu tư. Cụ thể, đã phối hợp với các sở, UBND các huyện tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng của 10 CCN; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy đăng ký đầu tư cho 10 CCN; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định nhu cầu sử dụng đất và thẩm định hồ sơ cho

thuê đất đối với 06 CCN.

Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt, thành lập 05 cụm công nghiệp và mở rộng 01 CCN có khả năng thu hút đầu tư, do doanh nghiệp làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng gồm: CCN Trung Sơn - Ninh Sơn (75ha); CCN JUTECH (75ha); CCN Lan Sơn 2 (75ha); Đang tiến hành các bước để thành lập CCN Lăng Cao (48ha) và CCN Tiên Hưng (31,6ha), dự kiến thành lập trong năm 2020; mở rộng CCN Nghĩa Hòa từ 26,5ha lên 66ha. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 43 CCN được thành lập, 26/43 CCN có chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng là doanh nghiệp, tổng diện tích 43 CCN là 1.609,3 ha.

Đánh giá: Hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

*Nhiệm vụ 2: Xây dựng hệ thống thông tin thị trường, kịp thời cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp để chủ động trong việc sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm (Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-SCT ngày 18/8/2020 xây dựng và cung cấp hệ thống thông tin thị trường ngành Công Thương).*

Đánh giá: Hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

*Nhiệm vụ 3: Bổ sung quy hoạch và tổ chức thi công 02 trạm biến áp 110kV tại KCN Song Khê 2 và Quang Châu 2.*

Đánh giá: Hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

### *2.8. Công tác từ thiện nhân đạo*

Sở Công Thương đã vận động CBCC tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện nhân ái cao đẹp vì người nghèo, ủng hộ đồng bào miền trung do bão lũ, ủng hộ nghĩa tình đồng đội, ủng hộ bộ đội trường sơn, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ trẻ em khuyết tật, ủng hộ đoàn viên công đoàn Công ty CP Vifoco có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ Covid với tổng số tiền 46,8 triệu đồng.

Kết quả tham gia các hoạt động xã hội của công đoàn ngành Công Thương, số tiền CNVCLĐ đóng góp các quỹ: “ngày vì người nghèo” được 520 triệu đồng; ủng hộ 650 triệu đồng đồng bào bị bão lụt và 1.500 bộ quần áo; ủng hộ 620 triệu đồng quỹ phòng chống dịch Covid – 19 và 4.500 khẩu trang, 260 lọ sát khuẩn.

### **3. Công tác tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến**

Các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Công Thương đã phát động phong trào thi đua với mục tiêu tăng năng suất, chất lượng hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) và người lao động. Động viên CBCNV và người lao động phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đã thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia. Đã có 08 công chức, viên chức cơ quan đăng ký sáng kiến, cải tiến trong công tác đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai thường xuyên, liên tục. Ngay từ đầu năm mỗi Chi bộ; CBCCV-LD cơ quan Sở đã đăng ký từ 1 đến 3 việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phong trào Bắc Giang xây dựng nông thôn mới. Sở chủ động chỉ đạo các xã thực hiện tốt các tiêu chí 4 (điện nông thôn) và tiêu chí 7 (chợ nông thôn) trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới góp phần hoàn thành nhiệm vụ về đích đúng tiến độ của các xã xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn.

***- Phong trào thi đua trong cải cách hành chính:***

Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn góp phần thực hiện cải cách hành chính và giảm các chi phí hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đã được triển khai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Công Thương đã ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 20/KH-SCT ngày 18/2/2020 tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2020; Kế hoạch số 07/KH-SCT ngày 21/01/2020 thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020.

Thực hiện niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: <http://sct.bacgiang.gov.vn>, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về các hoạt động khuyến công, XTTM của tỉnh, các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại; quy trình thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh... Ngoài ra thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính về kinh doanh theo hướng đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian thẩm định góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Ban hành kế hoạch, quy chế tổ chức, quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử của cơ quan đã thực hiện có hiệu quả.

***- Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:***

Sở Công Thương đã thường xuyên quán triệt, chỉ đạo và thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động của cơ quan. Thường xuyên gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức các hội nghị, đón tiếp khách, tham quan học tập, tiết kiệm điện, nước, VPP...; thực hiện khoán tiền công tác phí trong tỉnh, trong nước và khoán chi văn phòng phẩm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Kết quả năm 2020 phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm của mỗi CBCCV, NLD trong cơ quan đã đem lại hiệu quả đáng kể.

**III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG**

Năm 2020, tập thể Sở Công Thương được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc

Giang giai đoạn 2015-2020;

01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;

01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

01 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

16 tập thể và 21 cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Công Thương năm 2020.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

##### **1. Ưu điểm**

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh, sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Sở Công Thương, sự tham gia tích cực, chủ động, trách nhiệm của CBCCVV và người lao động đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giúp cho việc khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt được kịp thời, hiệu quả. Nội dung phong trào cơ bản bám sát với nhiệm vụ công tác chuyên môn đồng thời góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020.

##### **2. Hạn chế, tồn tại**

Ngoài những thành tích đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng còn bộc lộ hạn chế như: Công tác tuyên truyền, biểu dương, động viên người tốt, việc tốt đã có nhiều đổi mới, song việc phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến còn chưa nhiều. Một số các phòng, đơn vị quan tâm nhiều đến khen thưởng, chưa chú ý đến phát động thi đua.

##### **3. Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế**

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi đua khen thưởng đôi khi còn chưa sâu; việc triển khai công tác thi đua ở các phòng, đơn vị có lúc chưa đồng bộ. Cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng kiêm nhiệm nên công tác tham mưu trong thực hiện công tác thi đua còn hạn chế.

##### **4. Đề xuất khen thưởng**

Năm 2020, ngành Công Thương đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo điều hành của Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đã tích cực, chủ động triển khai hoàn thành thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đăng ký thi đua đầu năm; có nhiều đổi mới trong công tác. Vì vậy, **đề nghị Khối xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2020 cho Sở Công Thương.**

#### **Phần thứ hai**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

#### **1. Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,



phong trào đăng ký xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá, phong trào xây dựng cơ quan an toàn và làm tốt công tác từ thiện nhân đạo.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường giáo dục, quản lý chất lượng đội ngũ CBCCVC, người lao động; giữ vững an ninh, chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại cơ quan, đơn vị.

Tích cực phát huy và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện luật Thi đua, Khen thưởng, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Làm tốt công tác kiểm tra trong đợt phát động thi đua; tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả phong trào thi đua; bầu chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đề nghị khen thưởng.

## **2. Giải pháp**

Tổ chức các phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các tổ chức; khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, phát huy tính năng động sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua của ngành, đơn vị.

Tiếp tục đổi mới việc đánh giá thi đua theo hướng tăng cường trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, quan tâm biểu dương khen thưởng công chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, đặc biệt là những CNLĐ trực tiếp sản xuất.

Công tác khen thưởng phải đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, công khai, dân chủ, chính xác và công bằng không cảm tình, nể nang. Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được năm 2020, ngành Công Thương Bắc Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang./.

### **Nơi nhận:**

- Lưu VT, VP.

### **\*Bản điện tử:**

- HĐĐKT Bộ Công Thương (b/c);

- Hội đồng TĐ-KT tỉnh (Sở Nội vụ);

- Ban QLDAĐTXD CTDD & CN-Trưởng khối TĐ (b/c);

- Hội đồng ĐKT cơ quan;

- Lãnh đạo sở.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Quang Tấn**

